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Mætt voru:
Kennarar: Ragnheiður og Anna Pála
8.bekkur: Arna Kristín, Agla og Pat
9.bekkur: Embla, Aðalheiður, Danijela og Elisabeth.
10.bekkur: Tómas, Arnaldur, Þórunn, Auður, Styrmir, Margrét og Ninja.

Málefni fundar

● Fundur settur kl. 12:02
● Rætt er um fyrirmyndir og hvað við sem ÖSE fulltrúar gætum gert til að vera betri

fyrirmyndir fyrir nemendur skólans.
○ Rætt er um umgengni í skólanum og hvað við getum gert til þess að laga til.
○ Talað er um hugtakið “snitch”. Það hefur neikvæð áhrif á unglingastigi jafnt sem

yngri stigum. Það hvetur krakkana að segja ekki frá því sem verður í rauninni að
vera sagt frá, en ef að sagt er frá er maður orðinn “snitch”.

○ Ef að nemendur þora ekki að tala við kennara um eitthvað vegna hræðslu um að
vera kallaður snitch, er möguleiki að nýta tölvupóstinn og eiga samband við
kennara þannig.

○ Mikið er um á unglingastigi að nemendur taka myndir af öðrum nemendum án
leyfis og dreifa því um skólann. Besta sem við getum gert er að taka ekki þátt og
minna aðra nemendur á að þetta er bannað.

● Talað um áhyggjur af yngri krökkum sem sögur segja að séu farnir að veipa, stela o.fl.
○ Senda póst á stjórnendur og fá leyfi til að fara í 7. bekk með kynningu á góðum

skólabrag og umræður um góðan skólabrag.
● Rætt um jólahlaðborð, verður það í ár?
● Lögin um litina og stafrófið sungin.

Fundi slitið 13:01

Framundan.
● Spila tónlist.

○ Klára playlistann.
● Árshjólið.
● Vinna áfram með fyrirmyndir.
● Undirbúa kynningu sem ÖSE kynnir fyrir 7 bekk.
● Allt nema skólatöskudagur.

Fundarritari: Margrét Ólöf Kusse Soka.


